

คำแถลงนโยบาย

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



ของ

นายสุพิศ สมยาราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำแถลงนโยบาย

ของนายสุพิศ สมยาราช นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

.....

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามที่เคารพ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม นายสุพิศ สมยาราช ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

กระผมขอเรียนว่า แนวนโยบายการบริหารงานในระยะเวลา ๔ ปี ข้างหน้านี้ กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา ให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามนั้น กระผมจะบริหารราชการโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามแนวทางการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ซึ่งปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นสำคัญ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล เจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ที่กระผมและคณะได้กำหนดขึ้นมานั้นเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์โลก เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเราต้องก้าวเดินไปข้างหน้า อย่างมั่นคง การบริหารและพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

๑. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลักวิคิดและกรอบความคิดบนพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ “การพัฒนาตำบลดอยงามในระยะเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้ พี่น้อง ประชาชนจะเป็นผู้คิด องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้ดำเนินการ” นั้นหมายความว่า องค์การ บริหารส่วนตำบลดอยงาม จะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลดอย งามทุกคน

๒. การบริหารพัฒนาที่ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ประชาชนชาวตำบลดอยงามมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขกายสุขใจ มีรายได้มั่นคง มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และทุกคนสามารถแสวงหาความรู้และ พัฒนาทักษะความสามารถตามแรงปรารถนาของแต่ละคน

๓. การบริหารและพัฒนาสร้างโอกาส และเน้นการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนทุกด้านทุกมิติ การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญเป็นอันดับแรก ลำดับต่อ ๆ ไปจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะความสามารถของแต่ละคน โอกาสทางเศรษฐกิจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องเปิดกว้าง โดยเฉพาะโอกาสทางเศรษฐกิจของ คริวเรือน นอกจากเน้นแสวงหาแนวทางลดต้นทุนทางการผลิต เพื่อเพิ่มการสะสมทุนของแต่ละ คริวเรือนแล้ว ยังต้องสร้างโอกาสแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้ด้วย

โอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถ นอกจากเน้นแนวทางการศึกษาเรียนรู้ตลอด ชีวิตแล้ว ยังมุ่งเน้นแนวทางการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ซึ่งพ่อแม่พี่น้องสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา

ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมขอ แถลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ จำนวน ๕ ประการต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงามแห่งนี้ ดังนี้

หนึ่ง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมทันสมัยตำบลเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และวิกฤติปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค COVID-๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ต้องรีบเร่งพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งแสวงหาแนวทางปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน การเกษตร หรือพัฒนาการเกษตรกรรมให้ทันสมัย และมีคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล ด้าน สุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมต้องได้รับการปรับปรุงยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องอนุรักษ์ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเสริม

สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน

การทำไร่ทำนา หรือการผลิตสินค้าการเกษตร ต้องปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกตัวอย่าง การส่งเสริมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำเข้าสู่ไร่นา บ่อเลี้ยงปลา และกิจกรรมทางการผลิตอื่น ๆ

การผลิตสินค้าเกษตร ต้องได้รับการพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเกื้อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อม เป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของตลาดยุคใหม่

การจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ต้องปรับประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศที่ก้าวหน้า กับการจัดจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง เน้นระบบตลาดแบบออนไลน์ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

สอง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชีวิตเปี่ยมสุข ตำบลปลอดภัย

ดอยงามเปี่ยมสุข ตำบลปลอดภัย เป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มุ่งป้องกันเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือกล้อง CCTV ในพื้นที่สาธารณะ จะเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่ไม่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

น้ำอุปโภคบริโภค จะต้องปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสมสำหรับอุปโภคบริโภค ขยะมูลฝอยต้องพัฒนาระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมระบบการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม และเสริมสร้างพฤติกรรมจัดการขยะที่พึงประสงค์ พื้นที่สวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพ่อแม่พี่น้องทุกเพศทุกวัย

การดูแลเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นสวัสดิการสังคมขั้นต้น เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งด้านวิชาการและด้านสภาพแวดล้อม หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการต้องได้รับสวัสดิการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการต้องมีการรวบรวมอย่างชัดเจน และเป็นระบบสามารถนำมากำหนดนโยบาย วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม

การเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของกลุ่มอาสาประชาสังคม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่ม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงใจและทั่วถึง

สาม นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมั่นคงตำบลยั่งยืน

ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมั่นคง ตำบลยั่งยืน จะมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้าน และตำบลท้องถิ่น

ในระดับครัวเรือน มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อบริโภคในครัวเรือน สนับสนุน ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนการบริโภคมาเป็นอาหาร เป็นการบริโภคอาหารเป็นยา

การผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย จะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการผลิตตามความต้องการผู้บริโภคใหม่ ซึ่งเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ มีความต้องการบริโภคข้าว พืชผัก และเนื้อสัตว์ปลอดภัย การผลิตไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นไข่อินทรีย์ ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ระหว่างการผลิตอาหารปลอดภัย และการจัดจำหน่ายด้วยตลาดออนไลน์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงวัว และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มพูนคุณภาพสินค้าและการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทั้งในแง่ตัวสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ คือ รากฐานการดำรงชีวิตอยู่ของชาวไร่ชาวนา การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ พืชพรรณ ัตถุอาหาร กุ้ง หอย ปู ปลา จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

สี่ นโยบายการศึกษาก้าวหน้าตำบลก้าวไกล

การศึกษาเรียนรู้การเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะความสามารถของลูกหลานคนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม อย่างเร่งด่วน และเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ

การศึกษาเรียนรู้ยุคใหม่ ต้องเป็นฝึกฝนวิถีคิด กระบวนการคิด พัฒนาทักษะความสามารถของลูกหลานคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์ ลูกหลานคนรุ่นใหม่ต้องมีความรู้และทักษะความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและการเงินและภาษาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ คำขายสินค้าแบบตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นโรงเรียนที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาให้สูงขึ้นต้องเป็นโรงเรียนแบบ LSM หรือโรงเรียนภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องสร้างโอกาสให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาคอมพิวเตอร์มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นความรู้และทักษะ

ความสามารถสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคตคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจวิทยฐานะมีจำนวนบุคลากรสอดคล้องกับจำนวนผู้เรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับสูงทั้งด้านวิชาการมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายจิตใจมีความรู้เชิงวิชาการทั้งด้านภาวชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของลูกหลานคนรุ่นใหม่ทั้งร่างกายและจิตใจทั้งสติปัญญาและทักษะความสามารถ

ห้า นโยบายปวงประชามีส่วนร่วมตำบลโป่งใส

กระผมตระหนักเป็นอย่างดีว่าการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นท้องที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและพ่อแม่พี่น้องชาวดอยงามทุกคนมีความสำคัญยิ่ง การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์บริหารพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามในระยะ ๔ ปีต่อไปต้องเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมนับตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ร่วมรับผิดชอบดูแลและร่วมติดตามประเมินผล

กระผมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามจะเอื้ออำนวยทุกวิถีทางเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวดอยงามทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องเป็นการดำเนินการอย่างโปร่งใสและพ่อแม่พี่น้องมีส่วนร่วม

การดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายและแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามต้องมีการติดตามและประเมินผลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลทุกโครงการจะเผยแพร่ต่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกคนที่เคารพ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่นำเสนอมาในเบื้องต้นกระผมและคณะฯ ได้กำหนดโดยตระหนักถึงความสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๐ และร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รวมทั้งข้อเท็จจริงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่แม่พี่น้องชาวดอยงามเป็นหลักพื้นฐานคิดวิเคราะห์และกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาตำบลดอยงามให้รุ่งเรืองมั่นคง

เพื่อให้การบริหารราชการและพัฒนาตำบลดอยงาม กระผมได้กำหนดยุทธศาสตร์ตลอดจนโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายที่ได้แถลงไว้แล้วเบื้องต้น โดยสรุปดังนี้

๑. โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ได้แก่

๑.๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ โดยจะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ ในชุมชนให้มีการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปราศจากมลพิษ ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้มีสภาพที่ดี สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

๑.๒ สร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ จะดำเนินการขุดลอกคูคลองหรือสระน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึง ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หรือผู้ประสบภัยแล้ง สามารถมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอเพียง

๑.๓ พัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงโดยใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางลดอุบัติเหตุและภัยจากมิถุนาซีฟ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำเทคโนโลยี (CCTV) ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่

๒.๑ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการท่องเที่ยว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลดอยงาม และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในตำบลดอยงาม ให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างชุมชนเข้มแข็ง

๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการจัดหาทุนหรือแหล่งเงินทุน และส่งเสริมให้มีที่จำหน่ายสินค้า หรือตลาดชุมชน เพื่อสร้างรายได้และเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าชุมชน

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ด้านสังคม ได้แก่

๓.๑ ส่งเสริมรักษาจารีตประเพณีและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป

๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ ดูแลส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประสบภัยต่าง ๆ

๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพ ศักยภาพ พัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อย่างเป็นระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

๔.๓ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุก ๆ ด้าน เพิ่มทักษะและการแสดงความสามารถด้านกีฬา ดนตรี ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

๕.๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะ สิ่งปฏิกูล ให้ปราศจากมลพิษอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามโครงการต่าง ๆ

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลดอยงามให้มีความสวยงาม สะอาด และยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่

๕.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งชุมชนเพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการความรู้ ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงถ้วนหน้า และสนับสนุนบทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

๖. ด้านการเมือง และการบริหาร ได้แก่

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น

๖.๒ บริหารจัดการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยการศึกษาอบรม การประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ และจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม การทำงานร่วมกันของท้องถิ่นต่อชุมชน ให้มีความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน

๖.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน โดยจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วต่อการให้บริการประชาชน

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่หรือผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์และต่อทางราชการและตำบลดอยงาม ต่อไป

๖.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยจะบริหารงานภายใต้ระเบียบกฎหมายและถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายของจังหวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดหลักผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดอยงาม

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ท้ายสุดนี้กระผมขอเรียนให้ทุกท่านอีกประการหนึ่งว่ากระผมจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามเป้าหมายที่ตั้งปณิธานไว้ และตามเจตนารมณ์ของพี่น้องชาวตำบลดอยงาม กระผมพร้อมที่จะก้าวไปกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวตำบลดอยงาม

ในการที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามสำเร็จลุล่วง ประชาชนมีความสุขได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจ รวมพลัง ผลักดันนำพาตำบลดอยงามของเราเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณครับ



(นายสุพิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕